



ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. แบบรายงานการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายในประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลต่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการที่ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนหรือการเดินทางในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสรรหา สอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ทันการณ์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดแนวทางเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือตามที่ ก.พ. จะกำหนดต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการรายงานการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(แบบทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

เมื่อส่วนราชการเกิดปัญหาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้พิจารณาปรับวิธีการหรือบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดตามปกติได้ ให้พิจารณาแนวทางการดำเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรของส่วนราชการ อาจปรับวิธีการประชุมเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือหากจำเป็นต้องจัดประชุมในสถานที่ที่ส่วนราชการกำหนดซึ่งทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคน ให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือการคัดเลือกโดยวิธีการสอบต่าง ๆ ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนชื่อตำแหน่งที่เปิดสอบ เนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรการสอบที่ประกาศกำหนดไว้ เป็นต้น โดยอาจพิจารณาแนวทาง ดังนี้

๑) **ปรับแผนดำเนินการ** เลื่อนวันจัดกิจกรรม หรือปรับการบริหารจัดการ เช่น กระจายจำนวนผู้เข้าสอบโดยจัดสอบแบ่งเป็นหลายวันหรือหลายครั้งหรือจัดในสถานที่สอบหลายแห่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒) **ปรับวิธีการสอบ** เป็นการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงความพร้อมของระบบเทคโนโลยี ความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานการดำเนินการสอบ ตลอดจนจรรยาบรรณและความเสมอภาคในโอกาสของผู้เข้าสอบ

๓) **ปรับหลักสูตรการสอบ** กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอบ หรือเนื้อหาวิชาที่สอบ หรือต้องยกเลิกการสอบในบางส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้และกำหนดวิธีการสอบอย่างอื่นทดแทน เช่น ยกเลิกการสอบปฏิบัติและปรับเพิ่มคะแนนในการสอบข้อเขียนทดแทน เป็นต้น ให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงมาตรฐานของวิธีการเลือกสรรที่ยังคงทำให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ

เมื่อส่วนราชการกำหนดแนวทางการสอบที่เหมาะสมแล้ว ให้ส่วนราชการประกาศให้ผู้สมัครสอบหรือผู้มีสิทธิเข้าสอบทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน สำหรับกรณีเลื่อนวันสอบที่ยังไม่สามารถระบุวันสอบครั้งใหม่ได้ ต้องแจ้งกำหนดวันที่จะประกาศข้อมูลความคืบหน้าครั้งต่อไปเพื่อให้ผู้สมัครสอบหรือผู้มีสิทธิเข้าสอบได้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกำหนดวันสอบครั้งใหม่แล้วให้ประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงโดยเร็ว

๓. การดำเนินการเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรร

กรณีส่วนราชการไม่สามารถเผยแพร่ประกาศตามระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในการสรรหาและเลือกสรรซึ่งส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแต่อาจไม่สามารถประกาศล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนดได้ ให้ส่วนราชการเร่งประกาศในโอกาสแรกที่ดำเนินการได้ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตามประกาศอย่างชัดเจน ในเวลาที่เหมาะสม ทันการณ์ และคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคด้วย

๔. การเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๑) การเรียกผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว อาจปรับวิธีการเป็นการรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนราชการอาจส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Application Line เป็นต้น โดยต้องเป็นวิธีการที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวและมีการแจ้งตอบรับการได้รับหนังสือจากผู้นั้นด้วย

๒) กรณีส่วนราชการมีผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นผู้ที่ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ เป็นต้น ให้ผู้นั้นยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถมารายงานตัวได้ ซึ่งอาจยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และให้ส่วนราชการพิจารณา หากเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุให้กำหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลำดับที่เดิมในบัญชีและบรรจุเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้

กรณีที่ส่วนราชการกำหนดวันที่ให้มารายงานตัวในช่วงใกล้วันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย และได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นแล้วเสร็จภายหลังจากวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย ให้ส่วนราชการบรรจุผู้นั้นหลังวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเร่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้

๓) กรณีส่วนราชการมีผู้ที่ไม่สามารถมารับการบรรจุและเริ่มปฏิบัติราชการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ส่วนราชการพิจารณาการบรรจุผู้สอบแข่งขันหรือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยให้ผู้นั้นยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถมารับการบรรจุตามเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งอาจยื่นผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และให้ส่วนราชการพิจารณา หากเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ ให้บรรจุผู้นั้นในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้

กรณีที่ส่วนราชการจำเป็นต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและให้เริ่มปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้บรรจุในวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ทั้งนี้ ส่วนราชการควรประสานกับผู้นั้นให้ทราบวันที่พร้อมรับการบรรจุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย เช่น กรณีต้องเดินทางไปรับการบรรจุที่สำนักงานในส่วนภูมิภาค ควรเผื่อเวลาสำหรับการกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติราชการ เป็นต้น

กรณีส่วนราชการมีนโยบายการมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการเท่านั้น อาจให้ผู้รับการบรรจุเริ่มการปฏิบัติราชการตามนโยบายดังกล่าวและลงเวลาปฏิบัติราชการตามระบบการลงเวลาของส่วนราชการ และให้ถือว่าวันบรรจุเป็นวันที่ได้เริ่มปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนราชการกำหนดวันที่ให้มารายงานตัวหรือวันบรรจุในช่วงใกล้วันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย และได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นแล้วเสร็จภายหลังจากวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย ให้ส่วนราชการบรรจุผู้นั้นหลังวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเร่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้

๕. การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้

กรณีส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการได้ โดยส่วนราชการมีอัตราว่างแต่พบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ ส่วนราชการอาจเลือกใช้วิธีการสรรหาและเลือกสรรที่ต้องดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนไม่มากนัก เช่น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการอื่น การคัดเลือกกรณีต่าง ๆ เป็นต้น

หากส่วนราชการมีเหตุผลความจำเป็นและมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งยังมีผลใช้ได้อยู่ อาจขยายระยะเวลาที่บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้เพื่อใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีต่าง ๆ (ไม่รวมถึงการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) ให้ส่วนราชการขยายระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่บัญชีนั้นมียุติผลใช้ได้วันสุดท้ายตามกำหนดเดิม โดยพิจารณากำหนดระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ให้เหมาะสมกับแผนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามอัตราว่างที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีในระยะต่อไปจนกว่าจะจัดสอบครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้

ให้ส่วนราชการประกาศขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามกำหนดเดิม และให้
ระบุนวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ชัดเจน

กรณีที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ให้ส่วนราชการอื่น ๆ
ใช้บัญชีไปดำเนินการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ในช่วงที่ผ่านมา ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีแจ้งประกาศขยายระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นไปให้
ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีทราบด้วย เนื่องจากระยะเวลาที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการนั้นมีผลใช้ได้
จะเป็นไปตามระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ประกาศขยายระยะเวลา และ
ส่วนราชการที่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนั้นก็ยังคงสามารถใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ต่อไป
เช่นกัน

ทั้งนี้ ให้ระยะเวลาที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นไปตามระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมาใช้
เท่านั้น ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีจะขยายระยะเวลาของบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเองไม่ได้

**๒) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒** ให้ขยายระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศขยายระยะเวลาของบัญชีนั้นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย
ตามกำหนดเดิม และให้ระบุนวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ชัดเจน หรือกรณี
ส่วนราชการได้ประกาศรับสมัครไปแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก และเห็นว่า อาจไม่สามารถบรรจุ
และแต่งตั้งได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้กำหนดระยะเวลาที่
บัญชีนั้นจะมีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกทราบวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน

การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้
ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ขยายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

แบบรายงานการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(แบบทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑. ส่วนราชการ..... โทรศัพท์.....

๒. การสอบแข่งขัน/การคัดเลือกในตำแหน่ง.....

๓. แนวทางการดำเนินการ

- การประชุมคณะกรรมการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การปรับแผนดำเนินการ/วิธีการ/หลักสูตรการสอบ
- การดำเนินการเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ
- การปรับวิธีการเรียกรายงานตัว
- การดำเนินการกรณีมีผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดได้
- การดำเนินการกรณีมีผู้ที่ไม่สามารถรับการบรรจุตามระยะเวลาที่กำหนดได้
- การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีผลใช้ได้
- การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้

๔. ข้อเสนอแนะ

.....
.....

หมายเหตุ ส่วนราชการอาจส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการรายงานด้วย เช่น ประกาศ
เลื่อนวัน เวลาสอบ ประกาศขยายระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ เป็นต้น